

แวดวอง
ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะคิดเคลื่อนไหวแวดวองเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ... นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556... ● ชาวแรก... นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับรองอธิบดี รองหัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสำนัก ในสังกัดกระทรวงฯ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญ ได้แก่ 1. Quick, Clear & Clean: รวดเร็ว โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ ทั้งงานวิชาการ และเงินงบประมาณ 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศ 3. ความร่วมมือกับต่างประเทศ 4. การเตรียมรับมือภัยพิบัติ โดยทุกหน่วยงานจะต้องทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อดูแลรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม คัดค้านิเทศน์พิเศษ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... ● เรื่องดีๆ... "ปลัดฯ ขวอลิต" ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เร่งแผนโซนนิ่งกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด เผยปริมาณน้ำในเขื่อนสำคัญเหลือเพียง 4% ส่อปัญหาขาดแคลนหากใน 2 เดือนไม่มีมรสุมเข้าไทย นายขวอลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุมติดตามงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการบริหารโครงการพื้นที่เกษตรกรรมหรือโซนนิ่ง และสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก... ● นายวิทยา สุริยกุล ณ ออยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การข่าวเบื้องต้น" ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าภายในกรมป่าไม้ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการแสวงหาแหล่งข่าว การสร้างมวลชนสัมพันธ์ การหาหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด... ● นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤกษ์ดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช แถลงข่าว 3 เรื่อง ดังนี้ 1.โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 2.การจัดประชุมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ "อนุรักษ์ พื้นฟูมรดกการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัด

เชียงใหม่ และ 3.การกำหนดมาตรการให้บริการและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน... ● พาณา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิด "ประชุมใหญ่สัตวแพทยสภา ประจำปี 2556 ฉลองครบรอบ 11 ปี สัตวแพทยสภา" นายสัตวแพทย์ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีเปิดและร่วมเสวนา Veterinary Move and Trend โอกาส หรือ อุปสรรค ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ... ● นายสุพจน์ เจริญสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ตามวิสัยทัศน์ "ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลและเสริมสร้างกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้ยั่งยืน" โดยมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 นั้น ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น จึงขยายระยะเวลาการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ไปจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 และจะประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และทางเว็บไซต์ HYPERLINK "<http://www.dgr.go.th>" www.dgr.go.th... ● นายดำรงดี จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า สมุนไพรเป็นสินค้าที่ตลาดโลกมีความต้องการสูงและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสมุนไพรกลุ่มเครื่องสำอางและกลุ่มอาหารเสริม ผู้บริโภคมีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นมาก จากข้อมูลการใช้และส่งออกสมุนไพรกลุ่มเครื่องสำอางของไทยมีมูลค่าสูงถึง 180,000 ล้านบาท ขณะที่สมุนไพรกลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าการใช้และส่งออกรวมกว่า 80,000 ล้านบาท ส่วนสมุนไพรกลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าการใช้และส่งออก ประมาณ 10,000 ล้านบาท และสมุนไพรกลุ่มยาแผนโบราณตามกฎหมายิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรกลุ่มสารสกัด กลุ่มที่ใช้ในอาหารสัตว์ และกลุ่มที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วย ซึ่งนับว่าสมุนไพรไทยมีศักยภาพและสามารถนำรายได้เข้าประเทศสูงมาก... ● ปิดท้ายข่าว เก้าไปใหม่มา นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โชว์กินแถลงนโยบายการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ โดยแบ่งเป็น 4 แนวทางหลัก รวดเร็ว โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ ทั้งงานวิชาการ และเงินงบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและนอกจากนั้นยังกล่าวถึงกรณีการโยกย้ายช่วงนี้ยังไม่ดี ต้องขอเวลาอีกสักกระยะหนึ่ง ส่วนพวกที่ชอบวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง และพวกที่ชอบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่น วันๆ ไม่ค่อยทำงานเดินเข้าออกห้องผู้ใหญ่ประจบประแจง พวกนักวิ่งร่อยเมตรทั้งหลาย ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามัลลก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด ขอปรบมือดังๆ ให้ครบถ้วน 555... แล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ... กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระกูลาน
 Prasert_tarasorn@yahoo.com